

ข่าวสั้น

■ 'บึกป้อม' ถกกนช.เตรียมต้นทุนน้ำ

ทำเนียบฯ- วันที่ 28 ก.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา ช่วงเดือน พ.ค.- ก.ย.63 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนและส่งผลให้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ พายุ ชินลาฎ, พายุ ฮีโกส ,ร่องมรสุม และพายุโนอึล ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้งประเทศ จำนวน 141,489 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 40,248 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 49 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ที่จะมาถึง

ดังนั้น กนช. จึงได้มีการพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม อย่างเป็นระบบ ทั่วประเทศ เตรียมแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและภาคธุรกิจท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการฯเร่งด่วน ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง, โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงรายและโครงการจัดหาบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านมะขามเต่า จ.นครราชสีมา

"พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช. ให้กำกับ ติดตาม แผนงานโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัด กรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าที่จะได้รับตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกร รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประหยัด ควบคู่กันไปด้วย"

มหาตไทยจีผู้ว่าฯ ลุยโครงการแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ สั่งกำชับต้องไม่มีทุจริต

ปลัด มท.ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ ลุยโครงการแก้
ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม เน้นต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้าน
“บิ๊กป้อม” ถก กชน.อนุมัติโครงการใหญ่ เตรียมแก้ต้นเหตุ
รับมือภัยแล้ง ❖ ต่อ : ภัยแล้ง-น้ำท่วม -หน้า 2

ภัยแล้ง-น้ำท่วม

ช่วยชาวบ้าน เกษตรกร และภาคธุรกิจ
รับพื้นที่อีอีซี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายฉัตรชัย
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(มท.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 25 กันยายน
ที่ผ่านมา เรื่องการดำเนินโครงการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยมีเนื้อหา
โดยสรุปว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
คณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติเมื่อวันที่ 19
สิงหาคม และวันที่ 16 กันยายน 2563
เห็นชอบให้จังหวัดใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมทั่วประเทศได้มอบหมาย
ให้จังหวัดรับผิดชอบโครงการและแจ้ง
แนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ

ทั้งนี้ ได้ให้จังหวัดดำเนินการ
ดังนี้ 1.ให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
พื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัด ส่วนราชการ ส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ ให้ดำเนิน
การตามระเบียบ กฎหมายการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัดให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนิน
โครงการ

2.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ กรณีพบการกระทำอันเป็นการ
ทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือมี
การแอบอ้าง ฉ้อฉล หรือทำให้เชื่อโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการใดๆ ให้
แจ้งความดำเนินคดีหรือดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
และให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
โดยด่วน และ 3.ให้หน่วยดำเนินการ

ประมวลข้อมูลการดำเนินโครงการและ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบเพื่อ
รองรับการตรวจสอบ และหากมีกรณี
ร้องเรียนการกระทำโดยไม่ชอบด้วย
ระเบียบกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบ และรายงานให้กระทรวง
มหาดไทยทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที
กรม.มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว ทาง
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ
ไปยังแต่ละจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง คือในวันที่ 19
สิงหาคม และวันที่ 18 กันยายน
ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสใน
การดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และ
การป้องกันทุจริต

ทางด้าน พล.ต.พัชร์ชศักดิ์
ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรอง
นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กชน.) โดยที่
ประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา
ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563
ซึ่งประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุ
ทำให้มีปริมาณน้ำฝนและส่งผลให้มีน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ พายุซินลากู,
พายุฮีโกส และพายุโนอึล.

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ
ที่มีอยู่ทั้งประเทศ 141,489 แห่ง มี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 29 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14399

หน้า: 1(บนขวา), 2

Col.Inch: 63.06

Ad Value: 56,754

PRValue (x3): 170,262

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มหาดไทยชี้ผู้ว่าฯลุยโครงการแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

ปริมาณน้ำรวม 40,248 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งที่จะมาถึง กษ.จึงพิจารณาเห็นชอบโครงการต่างๆ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ เตรียมแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ให้น้ำใช้ได้อย่างเพียงพอโดย กษ.พิจารณาเห็นชอบโครงการเร่งด่วน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.ระยอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย และโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบ้านมะขามเต่า จ.นครราชสีมา

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ เปิดเผยอีกว่าทาง พล.อ.ประวิตร ได้กำกับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สททช.) ให้กำกับติดตาม แผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดกรมชลประทาน และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการ ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่จะได้รับตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เกษตรกร รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และประหยัด กวบบู่กันไป



ทะเล็ก - น้ำป่าจากเขาทองห่านและเขาสะเดา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน หมู่บ้านโนนนา หมู่ 8 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระดับน้ำสูงสุด 1 เมตร เมื่อวันที่ 28 กันยายน

โคราชน้ำป่าหลากท่วมถนน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ท่วมเอ่อล้นไหลเข้าท่วมต้นไทรงามยักษ์ริมลำน้ำมูล บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินลงไปถ่ายรูปคู่กับต้นไทรงามยักษ์อายุ 200 ปีได้ แม้ว่าทางชาวบ้านและผู้นำชุมชนช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่ใช้เป็นทางเดิน ส่วนในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกอย่างหนักกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเชิงเขาหัวผา เข้าท่วมถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณหลักกม.95-96 บ้านโนนทอง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยน้ำท่วมทั้ง 3 ช่องการจราจรรถเล็กวิ่งผ่านไปมาลำบาก โดยหลังจากฝนหยุดตกได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ระดับน้ำจึงได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ขณะนี้รถยนต์สามารถวิ่งได้ตามปกติแล้ว

ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เกิดฝนตกติดต่อกันลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่ากัดเซาะไหล่ลาดชันบนถนน ทำให้ขอบถนนทรุดเป็นเหวลงมาช่วง กม.23-24 จากประตูด่านทางขึ้นด้านศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมาณ 1 กม. โดยเบื้องต้นเปิดให้รถวิ่งได้ 1 ช่องทาง และได้รับประสานไปยังนายชนะชัย อินทรศร ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทมาตรวจสอบ จึงได้ปิดด่านทางขึ้นลงชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย และรับน้ำเครื่องมือหนักรถตัดทำการแก้ไขซ่อมแซม

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจะโต เงินกบถ.ทำงานสืบอุบัติเหตุ

เกษชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เปิดศูนย์ปลอดภัยคมนาคมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจากหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เพื่อทำงานเจาะลึกทางวิชาการด้านอุบัติเหตุ โดยมอบหมายนายอาทนต์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ มีที่ทำงานเป็นทางการบริเวณใต้สะพานป่าเกล้า ผังธรบุรี โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่ได้มาจากการประมูลป้ายทะเบียนแรกเลขสวย

ศูนย์ฯพยายามถอดบทเรียนทำงานแก้ปัญหาค่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับประเทศต้น ๆ ของโลก ที่แก้ปัญหาค่าการระบาดจนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตต่ำ ซึ่งระบบการสั่งการแบบ สบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถหยุดการตายจากโรคแต่สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตทุกวัน ขณะที่คณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาติ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำไม่จัดการไม่ได้ ประเด็นนี้

ฝากให้เป็นข้อคิด และตามเป้าหมายปฏิญญามอสโกในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยต้องยกให้เป็นยุทธศาสตร์ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ

ด้านนายอาทนต์ กล่าวว่า ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม มีวัตถุประสงค์ทำงานให้สอดคล้องศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป้องกันและสาธารณภัย (ปภ.) โดยรับผิดชอบพื้นที่ของกระทรวงคมนาคม และกำหนดแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ แล้วเสนอศูนย์ใหญ่ให้เป็งานระดับชาติ แม้กระทรวงคมนาคมจะมีพื้นที่ของถนนแค่ 1 ใน 5 ของประเทศ เพราะ 80% เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครองท้องถิ่น ภารกิจแรกจะทำงานสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีเกิดใหญ่ ๆ ทำข้อสรุปและเสนอแนะการแก้ปัญหา ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเริ่มต้นได้ 2-3 เดือนแล้วขอเงิน กบถ.เบื้องต้น 8 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือและจ้างวิศวกร ทักษิณธรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค.-พ.ย. จะมีผู้เชี่ยวชาญจากใจกล้า ประเทศญี่ปุ่น 20 คน มาทำงานร่วมกับศูนย์ฯ เพื่อลงพื้นที่สืบสวนอุบัติเหตุวางเป้าหมายลดการตายทางถนนให้เหลือ 50% ในอนาคตจะปรับเป็นกองเรือสำนักรถไฟได้ กระทรวงคมนาคมที่มีแผนย้ายกระทรวงฯ ไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่ออีก 5 ปี.

ฉลุยต่ออีก 1 เดือน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้ภัยโควิดถึงต.ค.

จีนเที่ยวไทย กลุ่มแรก 150 ตายทะเลล้าน

ศบค.เคาะต่อ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1
เดือน ♦ อ่านต่อหน้า 11

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ถึงสิ้นเดือน ต.ค. 63 เจงหลูสถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แอมการแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านยังรุนแรงยกย. สังคมเข้มชายแดนไทย-เมียนมา เดือนประชาชน 10 จังหวัดติดเมียนมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ศบค.ไฟเขียวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ คาด ต.ค.นี้ รับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก 150 คน “หมอทวีศิลป์” แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิดอีก 22 ราย จาก 4 ประเทศชูดานใต้-ปาเกีสถาน-อินเดีย-ฟิลิปปินส์ ขณะที่โควิดทั่วโลกยังแรงตายแล้วทะลุ 1 ล้านคน สหรัฐหนักสุดสังเวยชีวิต 2 แสนคน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ตึก สักติโมตรี ห้างเกษียณรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กต.าโหม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการดูแลนักท่องเที่ยวภายในประเทศและการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการและแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบการออกวีซ่าประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa-STV) ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มาจากประเทศต่าง ๆ ของ ศบค. โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับวีซ่านี้จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน และต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้ง ละ 90 วัน รวมเป็น 270 วัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้เตรียมการวางแผนรองรับการระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 โดยเฉพาะความเข้มงวดตามแนวชายแดน เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังมีภาระระบาดต่อเนื่องซึ่งได้ให้แนวทางว่า ต้องทามาตรการดูแลเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหมักต่อไป โดยกลุ่มแรกที่ต้องดูแลคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการลงทุน จะต้องมีการเฉพาะสำหรับการลงทุน และต้องมีการดูแลและป้องกันโรคกับคนเหล่านี้ กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาพักในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งต้องพิจารณาจากประเทศต้นทาง และพิจารณาพื้นที่ที่จะมาพักอาศัยและพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะ

ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายอายุเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อีก 1 เดือน ตลอดเดือน ต.ค. 2563 และตนจะเสนอเรื่องดังกล่าวขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 ก.ย. นี้

สำหรับสาเหตุของการต่ออายุดังกล่าวนี้ ยังเหมือนเดิม เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งการแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านยังหนักแล้วอยู่ และกฎหมายอื่น ๆ ยังทำได้ไม่สุด ทั้งนี้ ตนขอชื่นชมว่าการต่ออายุการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี้ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เพราะไม่ได้มีการห้ามการชุมนุม ทั้งนี้ในเมื่อประชุม ศบค. นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำดูแลตามแนวชายแดนทั้งหมดของฝั่งตะวันตกระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ

ส่วนนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยงและกีฬา กล่าวว่ที่ประชุม ศบค. รับทราบรายงานการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แบบจำกัดจำนวนซึ่งจากที่ไปกระทรวงมหาดไทยจะกลับไปจัดทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับวีซ่าพิเศษนี้ จากนั้นจึงส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจก่อนให้กฤษฎีกาตรึงลงนามต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยกระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จทันตามความตั้งใจว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก 150 คนมาไทยได้ในเดือน ต.ค. นี้

ทั้งนี้ บพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธา โฆษก ศบค. แถลงหลังการประชุมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,464 ราย มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,369 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 69 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 117 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย แบ่งเป็น 1. ผู้ที่กลับจากประเทศชูดานใต้ 16 ราย ทุกรายเป็นชาวไทย อายุระหว่าง 27-64 ปี เป็นเกษตรกรช่างเฉพาะกิจซึ่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี และรับการตรวจทางเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ และทั้งหมดถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่กลับจากประเทศปาเกีสถาน อินเดีย และฟิลิปปินส์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมต่ำสุดทั่วโลกมียอดรวม 33,304,666 ราย ผู้ที่มีอาการรุนแรงมีจำนวน 66,129 ราย รักษาหายแล้ว 24,634,298 ราย เสียชีวิต 1,002,389 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 7,321,343 ราย ตามด้วยอินเดีย 6,073,348 ราย บราซิล 4,732,309 ราย รัสเซีย 1,161,438 ราย และโคลอมเบีย 813,056 ราย

โฆษก สบค. กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นมาซึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย มีผู้ติดเชื้อ 10,734 คน และพบเชื้อต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนบริเวณชายแดนติดต่อระหว่างไทยและเมียนมา 10 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ จ.ระนอง ไปการดูแลพื้นที่ชายขอบของประเทศไทยและรักษามาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,001,093 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 33,112,474 ราย สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในโลกโดยพบผู้ป่วยเสียชีวิตกว่า 200,000 คน ตามมาด้วยบราซิล อินเดีย เม็กซิโก และอังกฤษ ส่วนที่ประเทศเมียนมา ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาระบุว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อีก 743 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเกินหลักหมื่นคนแล้วคือ 10,734 ราย เสียชีวิตอีก 28 คนรวมเป็น 226 คน.



กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

(../..)www.tmd.go.th

ฉบับประจำวันที่..29..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2563.. กรอบ (..)เข้า (..)บ้าย หน้า จำนวน 1 แผ่น

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2563	
ลักษณะอากาศทั่วไป	<p>พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย</p> <p>สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง</p>